

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TƠ TUNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 45/UBND-TH

Tơ Tung, ngày 24 tháng 6 năm 2022

V/v trả lời các ý kiến, kiến nghị
của cử tri trước kỳ họp thứ Năm
-HĐND xã khóa IX

Kính gửi:

- Hội đồng nhân dân xã Tơ Tung;
- Các vị đại biểu HĐND xã, khóa IX.

Thực hiện Báo cáo số 21/BC-HĐND ngày 14/6/2022 của Hội đồng nhân dân xã Tơ Tung V/v tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Năm - HĐND xã khóa IX; Ủy ban nhân dân xã trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

I. Nhóm ý kiến về lĩnh vực kinh tế:

1. Lĩnh vực đất đai, quy hoạch:

1.1 Cử tri làng Kúk Tung đề nghị kiểm tra mmột số hộ dân của làng được cấp đất ruộng Chương trình 132, 134, hiện nay số ruộng đó gia đình ông Xuân (Hải Xuân - làng Tung) đang canh tác. Đề nghị UBND xã xuống kiểm tra, giải quyết giao lại ruộng cho bà con dân làng canh tác.

Trả lời: Ủy ban nhân dân xã ghi nhận và sẽ giao Công chức Địa chính – Xây dựng xã phối hợp cùng ban ngành làng Kuk Tung triển khai giải quyết theo đề nghị của làng Kuk.

1.2. Cử tri làng Leng đề nghị xã cấp đất ruộng tại cánh đồng Đê Bar cho những hộ dân trong làng chưa có ruộng.

Trả lời: UBND xã Tơ Tung đang quản lý diện tích đất công ích 5% với diện tích 3,1ha tại cánh đồng Đê Bar. Tuy nhiên, những hộ dân của làng Leng chưa có ruộng không thuộc đối tượng được cấp đất công ích 5% này.

1.3. Cử tri làng Leng đề nghị UBND xã quan tâm có kế hoạch xuống làng hướng dẫn làm thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận QSD đất cho Nhân dân.

Trả lời: Hàng năm, Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch triển khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ. Tuy nhiên diện tích sản xuất chủ yếu của làng Leng xâm canh trên địa bàn huyện Đak Pơ, còn trong địa giới hành chính xã Tơ Tung thì hầu như đã được cấp GCNQSDĐ trong giai đoạn năm 2000 và năm 2016. Diện tích còn lại chưa được cấp GCNQSDĐ, Ủy ban nhân dân xã sẽ tiếp tục chỉ đạo công chức Địa chính – Xây dựng phối hợp cùng Trưởng làng để hướng dẫn nhân dân thủ tục đề nghị cấp GCNQSDĐ. Tuy nhiên, theo thủ tục hành chính, trước khi thực hiện hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ thì hộ gia đình, cá nhân phải đăng ký đo đạc đối với những thửa đất chưa được đo đạc hoặc đã đo đạc nhưng có sự biến động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Bureau huyện Kbang. Đơn giá đo đạc thực hiện theo quy định tại Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 26 tháng 04 năm 2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành bộ đơn giá sản phẩm: Đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản

gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

1.4. Cử tri Vi Văn Nam - làng Đồng Tâm có ý kiến gia đình có mua thửa đất gần nhà cô Doan đã được 7 năm, gia đình đã làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận QSD đất nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được cấp (hiện nay gia đình ông Vi Văn Nam chưa được cấp đất thổ cư (đất ở). Đề nghị UBND xã trả lời vì sao gia đình đã làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận QSD đất nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được cấp.

Trả lời: Hộ gia đình ông Vi Văn Nam đang sử dụng thửa đất tại đường trục xã, làng Đồng Tâm, xã Tơ Tung với diện tích khoảng 500m² đang trồng mía đề nghị làm hồ sơ cấp GCNQSDĐ nhưng do gia đình nhận chuyển nhượng đất đai từ từ hộ gia đình ông Vi Văn Thảo vào năm 2015 (bằng giấy viết tay) được 7 năm. Theo quy định tại Điều 82, Nghị định 43/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai 2013 thì “ Người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008 mà đất đó chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này thì người nhận chuyển quyền sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật Đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được bắt buộc người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật”. Do hộ ông Vi Văn Nam nhận chuyển nhượng vào năm 2015, do đó không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ cho ông Vi Văn Nam, bà Hoàng Thị Đoài đối với thửa đất nêu trên. Đề nghị hộ gia đình ông Vi Văn Nam liên hệ ông Vi Văn Thảo, bà Nông Thị Vân thực hiện cấp GCNQSDĐ trước sau đó gia đình nhận chuyển nhượng lại từ vợ chồng ông Vi Văn Thảo, bà Nông Thị Vân.

1.5. Cử tri Lưu Văn Bình - làng Đồng Tâm có ý kiến gia đình có 02 đám ruộng khai hoang năm 1976, khi con gái đi lấy chồng gia đình đã chia cho 01 đám và được cấp Giấy chứng nhận QSD đất tạm thời. Nay con gái đã chuyển đi nơi khác, gia đình đã đề nghị cấp trên cấp lại Giấy chứng nhận QSD đất nhưng không được. Đề nghị UBND xã trả lời tại sao lại cấp Giấy chứng nhận QSD đất tạm thời, đồng thời hướng dẫn làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận QSD đất cho gia đình.

Trả lời: Ông Lưu Văn Bình, cư trú tại làng Đồng Tâm, xã Tơ Tung có người con tên là Đinh Thị Hạnh, sinh năm 1977 được UBND huyện Kbang cấp GCNQSDĐ số AB962897, sổ vào sổ cấp GCN: H00129/10QĐ-UB ngày 09/05/2005 với diện tích 752,0m² thuộc chương trình giao đất theo Quyết định 132/TTg ngày 08/10/2002 của Chính phủ trên GCNQSDĐ ghi chữ **Tạm cấp** và hiện nay ông Lưu Văn Bình vẫn đang sử dụng ổn định. Công chức chuyên môn đã hướng dẫn ông Lưu Văn Bình liên hệ con gái là bà Đinh Thị Hạnh thực hiện hồ sơ Đăng ký biến động đất đai về địa chỉ thường trú (từ làng Đáp, xã Tơ Tung sang địa chỉ thường trú tại Đà Nẵng) sau đó thực hiện hồ sơ tặng cho ông Lưu Văn Bình theo quy định và nộp tại Buu điện huyện Kbang.

1.6. Cử tri Bé Văn Thép, làng Đàm Khong đề nghị UBND xã tiếp tục can thiệp việc gia đình bà Bé Thị Vươn chậm trễ trong việc tách đất ở cho hộ ông Bé Văn Thép như đã thỏa thuận trước đây.

Trả lời: Ủy ban nhân dân xã ghi nhận ý kiến và đề nghị hộ ông Bé Ngọc Thép phối hợp cùng hộ bà Bé Thị Vươn để thực hiện hồ sơ thuê đất, tách đất cho hộ ông Bé Ngọc Thép.

1.7. Cử tri Hoàng Thị Quýt, làng Cao Sơn có ý kiến năm 2020, hộ gia đình đã làm thủ tục sang tên bìu đồ vì chồng là Hoàng Văn Hạ (đã chết), nhưng đến nay vẫn chưa được nhận. Đề nghị UBND xã chỉ đạo kiểm tra và giải quyết cho dân.

Trả lời: Hộ ông bà Hoàng Lập Hạ - Hoàng Thị Quýt được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: T676867, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00477QSDĐ/1240/2000/QĐ-UB (H) do Ủy ban nhân dân huyện Kbang cấp ngày 25/12/2000 với tổng diện tích 7.972,0m². Ông Hoàng Lập Hạ (tên gọi khác là Hoàng Văn Hạ), sinh năm 1966, đã chết ngày 03/03/2011 theo giấy chứng tử số 11/2011 do UBND xã Tơ Tung cấp ngày 14/03/2011. Ngày 16/12/2019, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện đã hoàn thành hồ sơ thừa kế sang cho bà Hoàng Thị Quýt tại trang 4 của GCNQSDĐ (còn trang 1 vẫn đang tên là Hộ ông (bà) Hoàng Lập Hạ) và gia đình bà Hoàng Thị Quýt đã nhận kết quả. Để in ra GCNQSDĐ tên là bà Hoàng Thị Quýt thì đề nghị bà Hoàng Thị Quýt thực hiện hồ sơ cấp đổi GCNQSDĐ nộp tại Bưu điện huyện Kbang.

1.8. Cử tri làng Kléch có ý kiến hiện nay một số hộ dân không có đất ở, còn ở trên đất chung của làng. Đề nghị UBND xã quan tâm bố trí đất ở cho người dân.

Trả lời: Qua kiểm tra có 02 hộ Đinh Linh, Đinh Đanh không có đất ở và hiện đang có nhà ở trên đất nhà rông làng Kléch. Hiện tại, UBND xã không có quỹ đất ở để bố trí đất ở cho các hộ thiếu đất ở, do đó đề nghị 02 hộ Đinh Linh, Đinh Đanh nhận chuyển nhượng đất từ các hộ khác trong làng để sử dụng làm đất nhà ở.

1.9. Cử tri làng Trường Sơn đề nghị UBND xã đã có quy hoạch mở chợ để có nơi trao đổi, mua bán tập trung, đồng thời đảm bảo mỹ quan và đảm bảo an toàn giao thông.

Trả lời: Ủy ban nhân dân xã đã có vị trí quy hoạch xây dựng chợ tại khu vực đất quy hoạch của xã nằm bên cạnh Bưu điện xã. Tuy nhiên, hiện nay UBND xã không có kinh phí nên chưa xây dựng chợ được.

2. Giao thông, thủy lợi:

2.1. Cử tri làng Kúk Tung đề nghị tuyến đường vào khu sản xuất ở làng thi công năm 2019, nay đã bị hư hỏng nặng. Đề nghị UBND xã kiểm tra, có kế hoạch sửa chữa để nhân dân đi lại được dễ dàng.

Trả lời: Tuyến đường vào khu sản xuất làng Kúk Tung được đầu tư xây dựng vào năm 2019 thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững, với quy mô thiết kế là nền đường đắp đất cấp phối, hệ thống thoát nước và đoạn xung yếu có thiết kế mặt đường BTXM. Trong quá trình sử dụng do có mưa lớn nên có một số vị trí nền đường bị xói lở nhẹ, nhưng hiện nay vẫn đảm bảo cho việc đi lại và vận chuyển hàng nông sản của bà con trong làng. Đối với việc sửa chữa các tuyến đường giao thông của làng Kúk Tung, UBND xã đã có kế hoạch bố trí vốn duy tu, bảo dưỡng công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã Tơ Tung năm 2021 – 2025, khi được cấp vốn sẽ triển khai.

2.2. *Cử tri làng Kléché đề nghị xã giúp can thiệp, giải quyết việc gia đình Mười Liêm - Làng Kléché rào lán ra đường xe lớn không vào chỗ mía được.*

Trả lời: Ủy ban nhân dân xã ghi nhận và sẽ giao Công chức Địa chính – Xây dựng xã phối hợp cùng ban ngành làng Kléché triển khai giải quyết vụ việc.

2.3. *Cử tri làng Kléché có ý kiến tuyến đường xuống Đội 3 - 71 không có rãnh thoát nước, khi mưa nước chảy ra mặt đường làm hư hỏng đường; cống thoát nước ở đoạn giữa bãi nhà ông Hoàng Văn Thơ - Lục Quang Tư và cống trước nhà Lục Văn Thùy không thoát nước được. Đề nghị UBND xã tổ chức kiểm tra và khắc phục sửa chữa.*

Trả lời: Cống bản kích thước 70x75cm dài 6m tại vị trí giữa đất nhà ông Hoàng Văn Thơ - Lục Quang Tư vẫn đảm bảo cho việc thoát nước khi có mưa xảy ra. Tuy nhiên các hộ dân làng Kléché thường xuyên vớt cây mì xuống mương thoát nước và không phát dọn thường xuyên, cây cối rậm rạp dẫn đến bị tắc cống khi trời mưa làm nước chảy tràn trên đường. Ủy ban nhân dân yêu cầu các hộ dân không được vớt rác, cây mì xuống mương thoát nước và thường xuyên phát dọn mương thoát nước dọc các tuyến đường.

Đối với đoạn cống trước nhà Lục Văn Thùy: Nguyên nhân nước chảy tràn đường do cống thoát nước của các hộ dân đoạn từ nhà ông La Văn Định xuống nhà ông Lục Văn Thùy không thoát nước được nên khi mưa thì nước chảy trên mặt đường BTXM. Để giải quyết vấn đề này, Ủy ban nhân dân xã đề nghị ban ngành làng Kléché và các hộ dân thường xuyên phát dọn, nạo vét cống, mương thoát nước để khi trời mưa thoát nước kịp thời.

Đối với đường xuống Đội 3 - 71 không có rãnh thoát nước, khi mưa nước chảy ra mặt đường làm hư hỏng đường: Ủy ban nhân dân xã thực hiện sửa chữa vào cuối năm 2021 và đảm bảo đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản cho nhân dân.

2.4. *Cử tri làng Nam Cao có ý kiến tuyến mương dẫn nước từ khu ruộng làng Kuk Tung xuống cây xoài (mương đội 1, đội 2) các hộ dân làm ruộng gần mương cuốc hết phần đất bờ mương nên không có đường đi lại. Đề nghị UBND xã kiểm tra lại, có biện pháp khắc phục và quản lý hành lang bờ mương.*

Trả lời: Ủy ban nhân dân xã ghi nhận ý kiến và sẽ triển khai kiểm tra lập danh sách các hộ dân đã cuốc lán phần đất lề mương BTXM, đồng thời yêu cầu các hộ dân đắp trả lại hiện trạng ban đầu.

2.5. *Cử tri làng Trường Sơn đề nghị mương dẫn nước về khu ruộng làng Đầm (sau cây xăng), khi mưa to cát vùi lấp nên khu ruộng phía trong không có nước để sản xuất. Đề nghị các cấp đầu tư xây thêm mương bê tông để thuận tiện cho việc dẫn nước về ruộng.*

Trả lời: Đề giải quyết cát vùi lấp mương dẫn nước khi mưa to, UBND xã giao cho trưởng làng Trường Sơn thường xuyên huy động nhân dân tổ chức nạo vét các tuyến mương bị cát vùi lấp để đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất. Hiện nay chưa có kinh phí để đầu tư xây dựng mương BTXM tại khu vực cánh đồng Tà Lộp.

3. Nước sinh hoạt, môi trường và điện chiếu sáng

3.1. *Cử tri làng Kléché đề nghị hiện nay hệ thống nước tự chảy bị hư hỏng, nước chảy tràn lan ra ngoài. Đề nghị UBND xã tổ chức kiểm tra và khắc phục sửa chữa.*

Trả lời: Qua phối hợp kiểm tra cùng trưởng làng Kléché thì có 04 vị trí bị hư hỏng: Tại cống gần trường Hoàng Hoa Thám, tại vườn nhân hộ bà Hoàng Thị Quýt; Tại đất mía

nhà ông Hoàng Văn Thín và tại vị trí đầu lấy nước tại bể chứa. Ủy ban nhân dân xã sẽ xem xét bố trí kinh phí để triển khai khắc phục sửa chữa.

3.2. Cử tri làng Leng đề nghị UBND xã quan tâm hỗ trợ đào 01 giếng nước ở khu vực nhà ông Đinh Jram.

Trả lời: Hiện nay nguồn nước sinh hoạt tại các giếng của làng Leng (giếng tập thể và giếng gia đình) vẫn đảm bảo cho các hộ dân trong làng sử dụng hàng ngày. Con việc hỗ trợ đào 01 giếng nước ở khu vực nhà ông Đinh Jram khi nào có kinh phí hoặc có chương trình tài trợ hỗ trợ thì Ủy ban nhân dân xã sẽ triển khai thực hiện.

3.3. Cử tri làng Leng đề nghị UBND xã xem xét đặt bể chứa rác tại đầu dốc 15; Đề nghị xã cần kiểm tra và xử lý các trường hợp vứt rác tại khu vực ngã tư cây mít để bảo vệ môi trường.

Trả lời: Ủy ban nhân dân xã đã đặt 01 bể chứa rác tại đầu dốc 15 đối diện nhà ông Nguyễn Văn Tường vào năm 2020 (đề nghị làng xem lại ý kiến này).

Tại vị trí gần ngã tư cây mít có đặt 01 bể thu gom rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật để các hộ dân bỏ rác. Tuy nhiên vẫn xảy ra các trường hợp vứt rác không đúng quy định. Ủy ban nhân dân xã sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

3.4. Cử tri làng Cao Sơn có ý kiến hiện nay bể chứa rác bốc mùi gây ô nhiễm môi trường các hộ dân ở gần bể rác. Đề nghị UBND xã kiểm tra xử lý để bảo vệ môi trường cho người dân.

Trả lời: Vị trí bể chứa rác bị bốc mùi gây ô nhiễm là tại gần nhà ông Triệu Văn Đoàn. Lý do bốc mùi do các hộ dân vứt rác thải sinh hoạt vào bể nhưng không hộ nào đốt nên dẫn đến bốc mùi, gây ô nhiễm môi trường. Qua làm việc với ban ngành làng Cao Sơn liên quan đến vị trí của bể chứa rác, Ủy ban nhân dân xã sẽ dời vị trí của bể chứa rác xuống vị trí gần đất ông Hứa Văn Điều (đường đi xuống nhà ông Hứa Văn Hoàng) theo đề nghị của làng.

3.5. Cử tri làng Leng đề nghị UBND xã hỗ trợ mắc 03 bóng điện năng lượng mặt trời ở 3 điểm: Đầu làng, giữa làng và cuối làng.

Trả lời: Đề nghị làng Leng tính toán sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động khu dân cư để mua bóng điện năng lượng mặt trời để lắp đặt ở 3 vị trí: Đầu làng, giữa làng và cuối làng.

II. Nhóm ý kiến về lĩnh vực Văn hóa – Xã hội:

1. Cử tri làng Đầm Khong đề nghị UBND xã lắp thêm cụm loa phát thanh tại khu vực gần trại bò Diên Hồng để phục vụ thông tin cho người dân khu vực này.

Trả lời: làng Đầm Khong đã có 02 cụm loa phát thanh lắp đặt tại làng hiện nay vẫn hoạt động bình thường.

2. Cử tri làng Đầm Khong đề nghị UBND xã quan tâm hỗ trợ mua cho tập thể khu dân cư làng Đầm 01 bộ công cụ chiêng để phục vụ các hoạt động lễ, hội của làng.

Trả lời: Hiện nay UBND xã không có nguồn kinh phí để hỗ trợ cho làng mua 01 bộ chiêng. Ủy ban nhân dân xã đề nghị các ban ngành, đoàn thể của làng họp dân tuyên truyền và huy động nhân dân trong làng đóng góp tiền để mua.

3. Cử tri làng Cao Sơn có ý kiến BHYT của học sinh tiểu học và học sinh THPT có mức giá khác nhau (tiểu học 403.000đ/1hs, THPT 540.000đ/1hs đối với hộ có mức sống trung bình). Đề nghị cho học sinh mua BHYT theo hộ gia đình.

Trả lời:

- Thứ nhất, về ý kiến thu BHYT của học sinh có các mức giá khác nhau thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đã hướng dẫn theo hướng dẫn số 806/BHXH-QLT ngày 02/08/2021 thì:

+ Đối tượng học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế được nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng tương ứng năm 2022 học sinh đóng số tiền là: 563.220 đồng.

+ Đối tượng học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số hoặc học sinh, sinh viên thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có từ 3 người con đang đi học trở lên thì được hỗ trợ 50% mức đó (trong đó: nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng và Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ 20% mức đóng) tương ứng số tiền đóng năm 2022 là: 402.300 đồng.

- Thứ hai, về ý kiến đề nghị cho học sinh mua BHYT theo hộ gia đình, BHXH huyện đã trả lời như sau: Theo Khoản 4, Điều 12 Luật BHYT số 46/2014/QH13 quy định: Học sinh, sinh viên thuộc Nhóm tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng và Khoản 5, Điều 12 Luật BHYT số 46/2014/QH13 quy định: Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này. Căn cứ vào quy định trên thì học sinh không được tham gia BHYT theo hộ gia đình.

4. Cử tri làng Kléch có ý kiến hiện nay trong làng còn một số hộ rất khó khăn nhưng không được xét vào hộ nghèo, cụ thể là: Hộ bà Đinh Thị Them nhà ở tạm bợ; hộ bà Đinh Thị Chre không có đất, nhà ở tạm bợ trong rẫy. Đề nghị UBND xã tổ chức điều tra lại.

Trả lời: Ủy ban nhân xã đã chỉ đạo Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp xã tiến hành điều tra 02 hộ trên, kết quả như sau:

- Hộ bà Đinh Thị Them hiện đang là hộ cận nghèo Lãnh Văn Lộc, thuộc làng Cao Sơn, xã Tơ Tung, bà Đinh Thị Them mới ly dị chồng và chuyển về sinh sống tại làng Kléch, xã Tơ Tung nên chưa đủ điều kiện để rà soát hộ nghèo theo quy định tại Quyết định 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/07/2021 về quy định quy trình điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo hằng năm giai đoạn 2022-2025.

- Hộ bà Đinh Thị Chre có hoàn cảnh khó khăn, tuy nhiên Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp xã đã đến hẹn đến gia đình điều tra 2 lần nhưng gia đình không có người ở nhà. Trong thời gian tới Ban chỉ đạo giảm nghèo xã sẽ tiếp tục tới gặp gia đình để điều tra bổ sung.

5. Cử tri làng Kléch đề nghị UBND xã quan tâm hỗ trợ xây nhà đối tượng chính sách người có công cho ông Đinh Hnê.

Trả lời: Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo Công chức Văn hóa – Xã hội (phụ trách lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội) tiến hành kiểm tra hộ ông Đinh Hnê là đối tượng Bệnh binh. Hiện ông Đinh Hnê đã có nhà xây kiên cố, ngôi nhà trị giá tầm khoảng 500 triệu đồng, được xây dựng vào năm 2019. Đề nghị đại biểu Hội đồng xem xét lại ý kiến này.

6. Cử tri làng Sơ Tor đề nghị Nhà nước quan tâm cấp chế độ cho người tham gia hoạt động dân công hỏa tuyến, gồm 3 người: Đinh Uất, Đinh Duỡng, Đinh Quơh.

Trả lời: Đối với hồ sơ của Ông Đinh Duỡng thuộc đối tượng giải quyết theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, tháng 05 năm 2018 Ban chỉ huy quân sự xã đã hoàn chỉnh Hồ sơ và đã gửi lên Ban CHQS huyện Kbang theo qui định; Đối với hồ sơ của ông Đinh Uất và ông Đinh Quơh thuộc đối tượng giải quyết theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, tháng 01 năm 2020 Ban chỉ huy quân sự xã đã hoàn chỉnh Hồ sơ và gửi lên Ban CHQS huyện Kbang theo qui định.

Đến nay, Ủy ban nhân dân xã chưa có thông tin gì về việc giải quyết chế độ chính sách đối với 03 trường hợp trên từ cấp có thẩm quyền, khi nào có kết quả sẽ thông báo.

7. Cử tri Dương Thị Lèn - làng Cao Sơn có ý kiến trước đây bà đã làm hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ 162, nhưng đến nay chưa được giải quyết chế độ. Đề nghị cấp trên quan tâm giải quyết kịp thời.

Trả lời: Đối với hồ sơ của bà Dương Thị Lèn thuộc đối tượng giải quyết theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, tháng 10 năm 2016 Ban chỉ huy quân sự xã đã hoàn chỉnh hồ sơ và gửi lên Ban CHQS huyện Kbang theo qui định. Nhưng đến nay chưa có thông tin gì về việc giải quyết chế độ chính sách đối với trường hợp của Bà Dương Thị Lèn từ cấp có thẩm quyền, khi nào có kết quả sẽ thông báo để bà Dương Thị Lèn biết.

III. Nhóm ý kiến về giải quyết thủ tục hành chính và trật tự an toàn giao thông:

1. Cử tri làng Cao Sơn có ý kiến vào ngày 31/5/2022, công dân của làng lên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Một cửa) của xã để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, buổi sáng lên không gặp được công chức Tư pháp - Hộ tịch, buổi chiều lên cũng không gặp công chức Tư pháp - Hộ tịch để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Đề nghị UBND xã chỉ đạo công chức làm việc ở Bộ phận Một cửa thường xuyên làm việc để giải quyết thủ tục hành chính kịp thời cho công dân. Trường hợp công chức có công việc phải đi vắng thì phải giao cho người khác tiếp nhận và làm thay để giải quyết cho công dân.

Trả lời: Hiện tại Bộ phận một cửa xã được bố trí 5 công chức chuyên môn làm việc thường xuyên tại Bộ phận một cửa, trong đó có 4 công chức trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính cho công dân theo từng lĩnh vực. Tuy nhiên, vào ngày 31/5/2022 công chức Tư pháp - Hộ tịch có con nhỏ (dưới 12 tháng tuổi) bị đau phải đi khám tại bệnh viện nên xin phép nghỉ 01 ngày, do đó trong ngày 31/5/2022 không có công chức Tư pháp - Hộ tịch tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký kết hôn của công dân làng Cao Sơn. Ủy ban nhân dân xã xin tiếp thu ý kiến của cử tri làng Cao Sơn, khi công chức có công việc phải đi vắng sẽ kịp thời bố trí công chức khác tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính để giải quyết cho công dân.

2. Cử tri làng Trường Sơn kiến nghị, hiện nay có một số hộ tập trung bán hàng thực phẩm tại khu vực ngã tư đường Đông Trường Sơn và khu vực ngã ba trung tâm xã, gây mất mỹ quan và không đảm bảo an toàn giao thông.

Trả lời: Vào các buổi chiều từ 15 giờ đến 19 giờ có một số hộ dân thường xuyên bày bán các mặt hàng nông sản, trái cây, rau củ quả và hải sản tại khu vực ngã tư đường

Đông Trường Sơn. Thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong thời gian tới UBND xã sẽ chỉ Công an xã sẽ tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân thường xuyên bày bán các mặt hàng làm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Trước tiên đề nghị trưởng làng Trường Sơn nhắc nhở các hộ dân chấp hành nghiêm các quy định nếu phát hiện vẫn còn tiếp diễn tình trạng trên, UBND xã giao Công an xã tiến hành kiểm tra lập biên bản xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân xã Tư Tung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Năm - HĐND xã khoá IX (nhiệm kỳ 2022 - 2026). Đề nghị đại biểu HĐND xã thông báo cho cử tri nắm được./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- MTTQ và Trưởng các đoàn thể xã;
- 22 vị đại biểu HĐND xã;
- Công chức chuyên môn xã;
- 10 trưởng làng;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Trần Xuân Nam